

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม 17



'ม.มหิดล' เปิดตัว

'อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ' สร้างแหล่งเรียนรู้

'ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย' ครอบคลุม

ขมิ้นชัน ถ้ามาจากแหล่งปลูกที่ต่างกัน ตัวยา ก็ต่างกัน ดังนั้นในการทำยาสมุนไพรต่างๆ ต้องมีการควบคุมดูแลให้มีมาตรฐาน ตั้งแต่การปลูก พื้นที่ ดิน น้ำ ปุ๋ย การดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้ตัวยาที่เท่าเทียมกัน

“การวิจัยสมุนไพรจึงต้องเข้ามาจับบทบาทการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสมุนไพร ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแล และการผลิต เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร ในด้านการควบคุมดูแลคุณภาพสมุนไพร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี ผลงานวิจัยต่าง ๆ จึงควรนำมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์แท้จริง ต่อเกษตรกร ดังนั้น เอกชน นักวิจัย เกษตรกร ต้องมาหาความร่วมมือกัน และผลักดันสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล” รศ.พร้อมจิต กล่าว

'ม.มหิดล' เปิดตัว 'อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ' สร้างแหล่งเรียนรู้ 'ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย' ครอบคลุม

รศ.พร้อมจิต ศรลัมภ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการก่อตั้ง “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ว่าโครงการเริ่มต้นขึ้นในปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สวนสมุนไพรแห่งนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา วิจัย พัฒนาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สีเขียวให้บุคลากรในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา จนปัจจุบันได้รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาไว้มากที่สุดถึงกว่า 800 ชนิด บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย มุ่งหวังให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

รศ.พร้อมจิต กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยมีสมุนไพรดี ๆ จำนวนมาก เพราะตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น อีกทั้งคนไทยมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่มีพืชผักสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ พืชสมุนไพรหลายอย่างจึงยังมีอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้สมุนไพรไทยยังสามารถนำมาใช้ป้องกันและรักษาโรคได้ ซึ่งต้องมีการวิจัย เช่น

ขณะที่ นายอำพล บุญเปล่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ และรองแผนพันธุ์พืชสมุนไพรไทย ปี 2551 กล่าวว่า ปัจจุบันคนมีความสนใจในเรื่องสมุนไพรกันมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญ เป็นหมอยาพื้นบ้านเก่งๆ นั้น เหลือน้อย เนื่องจากภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านหรือคนโบราณนั้นมีมาก แต่ขาดการจดบันทึก ใช้การบอกต่อและจดจำ ซึ่งทำให้ภูมิปัญญาเก่าแก่บางอย่างเลือนหายไป



แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: ไร่ดี/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 18 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13931

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 17

Col.Inch: 61.64 Ad Value: 92,460

PRValue (x3): 277,380

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ม.มหิดล' เปิดตัว 'อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ' สร้างแหล่งเรียนรู้ 'ภูมิปัญญา...

ด้าน รศ.ดร.ภก.สมภาพ ประธานสุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งเป้าให้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้ปัจจุบันทางอุทยานฯ จะมีกิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้ และศูนย์วิจัยสมุนไพรแล้ว แต่ก็อยากจะทำโครงการองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยไปสู่สาขาวิชาอื่น ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย

เพราะเล็งเห็นว่า ในอนาคตผู้คนมีความรู้มากขึ้น ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และมองหาทางเลือกเพื่อการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วย ทั้งนี้อุทยานฯ ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินการ อาทิ อาคารบ้านหมอยา ให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ การใช้ยาสมุนไพร ให้บริการนวดรักษาแบบราชสำนัก อาคารไม้ไผ่เดี่ยวเป็นอาคารสาธิตการขยายพันธุ์และห้องปฏิบัติการสำหรับการอบรมการแปรรูปสมุนไพร และสาธิตทำอาหาร อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช ศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นทั้ง ห้องปฏิบัติการวิจัยการขยายพันธุ์พืช Gene Bank และการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์สมุนไพร

รวมถึงมี พิพิธภัณฑ์พืช ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ตนย้ำว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรที่จะทำได้คงอยู่กับสังคมได้อย่างยั่งยืน คือการทำให้คนในสังคมไทย รัก เข้าใจ และใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน อุทยานฯ ก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น คอร์สทำอาหารเพื่อสุขภาพ การปลูกพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยคาดว่า ภายใน 2 ปีนี้ทุกอย่างก็น่าจะครบวงจรและเป็นรูปธรรมชัดเจน